

Quý I
2024

Bản tin PSAV

Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Trong số này:

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA CÁC NHÓM CÔNG TÁC PPP NGÀNH HÀNG

- Nâng cao Giá Trị Nông Sản Việt Nam thông qua Liên kết Công Tư



- Triển khai chương trình “Khung quản lý thuốc bảo vệ thực vật bền vững” năm 2024



CHÍNH SÁCH MỚI HỖ TRỢ THúc ĐẨY PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP:

- Quyết định 431/QĐ-BNN-TT
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15
- Thông tư 01/2024/TT-BNNPTNT
- Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT
- Quyết định 467/QĐ-BNN-TT
- Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BNNPTNT

CÁC SỰ KIỆN SẮP TỚI

- Tổ chức tham quan thực địa các mô hình áp dụng thành công giải pháp xanh thích ứng với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp tại Tây Nguyên.
- Tổ chức Hội thảo “Hợp tác công tư (PPP) phục vụ triển khai Đề án phát triển bền vững một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp”.
- Tổ chức Hội đồng trường nhóm Nhóm công tác PPP Cà phê ngành hàng thuộc Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV).
- Tổ chức Tập huấn tăng cường áp dụng kinh tế tuần hoàn trong chuỗi cà phê tại Sơn La, dự kiến tổ chức vào tháng 4/2024.
- Tổ chức Tập huấn tăng cường áp dụng kinh tế tuần hoàn trong chuỗi lúa gạo, dự kiến tháng 4/2024 tại Cần Thơ.

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯ KÝ PSAV

- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang họp chỉ đạo thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, ít phát thải gắn với tăng trưởng xanh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030



- Diễn đàn đầu tư quốc gia: Kinh doanh bao trùm trong lĩnh vực Nông nghiệp và Hệ thống Thực phẩm

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯ KÝ PSAV

- Doanh nghiệp với Chuyển đổi xanh và Đổi mới sáng tạo trong ngành nông nghiệp



- Đột Phá Nông Nghiệp: Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, thân thiện môi trường tại Đồng Bằng Sông Cửu Long



1 Nhóm công tác ngành hàng cà phê:

Dự án “Canh tác cà phê bền vững theo mô hình nông lâm kết hợp” do Nestlé thực hiện cùng đối tác PUR Projet, WASI và ĐH Tây Nguyên

Dự án “Canh tác cà phê bền vững theo mô hình nông lâm kết hợp” là sáng kiến của Nestlé phối hợp cùng PUR Projet, WASI và Đại học Tây Nguyên, đã bắt đầu triển khai các buổi tập huấn cho nông dân từ quý đầu tiên của năm 2024. Mục tiêu của những buổi tập huấn này là để truyền đạt thông tin và giáo dục nông dân về các lợi ích của việc trồng xen cà phê với các loại cây khác. Đồng thời, dự án cũng đã bắt đầu quá trình tiếp nhận đăng ký và phân phối cây giống, dự kiến sẽ hoàn thành vào quý thứ hai của năm. Khởi động vào tháng 6 năm 2023, Dự án nhằm vừa góp phần đem lại giá trị kinh tế, tạo thêm thu nhập cho người nông dân, vừa hỗ trợ cải thiện các điều kiện canh tác cây cà phê, đặc biệt tăng khả năng chống lại côn trùng và thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai (hạn hán, mưa bão,...), cải thiện chất lượng đất trồng và đa dạng sinh học. Dự kiến dự án sẽ giúp hấp thu và lưu trữ khoảng 480.000 tấn CO2 trong giai đoạn 5 năm (2023 - 2027), góp phần giúp chuyển đổi sang nông nghiệp sinh thái trong canh tác cây cà phê tại Tây Nguyên.

Ứng dụng công nghệ và số hóa trong canh tác cà phê: Trong Q1/2024, Chương trình NESCAFÉ Plan tiếp tục hỗ trợ hơn 2.000 nông dân Việt Nam tham gia vào trang thông tin kết nối và chia sẻ thông tin sản xuất nông nghiệp bền vững do tập đoàn Nestlé xây dựng, với mục tiêu xây dựng cộng đồng kết nối nông dân thông qua mạng xã hội và trang thông tin điện tử, giúp việc trao đổi, cập nhật, chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng và thuận lợi.

2 Nhóm công tác PPP về Rau quả:

Nâng cao Giá Trị Nông Sản Việt Nam thông qua Liên kết Công Tư

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, việc liên kết giữa các bên liên quan trong ngành là chìa khóa để thúc đẩy sự phát triển bền vững. Một ví dụ điển hình cho sự hợp tác này là sự kiện tổng kết hoạt động năm 2023 và lập kế hoạch cho năm 2024 của Nhóm công tác PPP về rau quả, được tổ chức bởi Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Gia Lai vào ngày 27/2/2024. Hội thảo đã làm nổi bật những thành tựu đáng kể trong việc nâng tầm giá trị rau quả Việt Nam, đặc biệt là thông qua mô hình liên kết sản xuất khoai tây bền vững. Dự án nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Syngenta, PepsiCo và các đối tác khác đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Đến nay, dự án đã mở rộng tới hơn 5.000 nông dân ở các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk và Gia Lai, năng suất khoai tây đã tăng lên gấp ba lần so với canh tác truyền thống, và thu nhập của nông dân tăng gần ba lần. Sự thành công của mô hình này không chỉ thể hiện qua con số ấn tượng về năng suất và thu nhập, mà còn qua việc tiết kiệm nguồn nước đáng kể và đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Điều này chứng minh rằng, hợp tác công tư có thể là một công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp theo hướng bền vững và thân thiện với môi



Tập huấn về an toàn, vệ sinh lao động và luật lao động cho nông dân trồng và phê

Bên cạnh các hoạt động thường niên trong Chương trình NESCAFÉ Plan, trong Q1/2024 Chương trình tiếp tục hoạt động tập huấn cho người nông dân trồng cà phê về các nội dung liên quan đến vệ sinh, an toàn lao động để giúp người nông dân bảo đảm sức khỏe trong canh tác đồng thời phổ biến các quy định liên quan đến Luật lao động để người nông dân nắm rõ. Mục tiêu của Dự án là giúp nâng cao nhận thức và thực hành trong việc đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho người lao động tham gia vào chuỗi sản xuất cà phê, đặc biệt là trong lĩnh vực an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp, khả năng tiếp cận phúc lợi xã hội cũng như đảm bảo bình đẳng giới. Các hoạt động của dự án sẽ đóng góp trực tiếp vào Chương trình hành động về việc làm bền vững của ILO tại Việt Nam nhằm hỗ trợ khối lao động không chính thức tham gia trong chuỗi giá trị cà phê. Dự án được phối hợp thực hiện bởi ILO Việt Nam, Nestlé và quỹ Zero Fund.



trường. Bộ Nông nghiệp và PTNT cam kết tiếp tục hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động đối thoại với doanh nghiệp, nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh và hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư vào ngành nông nghiệp, đặc biệt là ngành rau quả. Đây là một phần của Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững và hiệu quả.

Với những bước tiến này, Việt Nam đang dẫn đầu định vị thế của mình trên bản đồ nông nghiệp thế giới, đồng thời góp phần vào việc cải thiện đời sống của người nông dân và bảo vệ môi trường sống. Liên kết công tư trong nông nghiệp không chỉ là một xu hướng, mà còn là một chiến lược quan trọng để đạt được sự phát triển bền vững và toàn diện.

3 Nhóm công tác PPP về Hồ tiêu và gia vị:

Hội nghị quốc tế ngành hồ tiêu và gia vị Việt Nam: Kết nối các doanh nghiệp xuất khẩu

Ngày 8/3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp cùng với Bộ Công Thương và Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam đồng tổ chức Hội nghị quốc tế ngành hồ tiêu và gia vị Việt Nam - VIPO 2024.



Hội nghị quốc tế ngành hồ tiêu và gia vị Việt Nam (VIPO 2024) là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng của ngành, nằm trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại do Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức với mục tiêu tạo diễn đàn

thảo luận, chia sẻ thông tin thị trường xuất khẩu, xác định những cơ hội và thách thức, đánh giá năng lực sản xuất, chế biến và thương mại ngành hồ tiêu nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu, thúc đẩy các mối quan tâm đối với việc phát triển bền vững ngành hồ tiêu và gia vị thế giới.

Đây là lần thứ 4 Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế hồ tiêu và gia vị Việt Nam, nhằm thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng gia vị của Việt Nam, tăng kết nối thị trường, doanh nghiệp xuất khẩu nội địa với người mua nước ngoài, đặc biệt tại các thị trường tiềm năng như: Châu Âu, Hoa Kỳ, khu vực Trung Đông, các nước châu Á là Trung Quốc, Ấn Độ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tính đa dạng sinh học cao với nhiều loại cây trồng có giá trị, trong đó hồ tiêu và cây gia vị đã góp phần không nhỏ vào GDP quốc gia, cải thiện sinh kế nông hộ và định vị thương hiệu Việt Nam trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, sự phát triển của ngành nông nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất hồ tiêu và gia vị, vẫn còn nhiều thách thức. Sự phát triển không đồng đều, chi phí đầu tư lớn và việc áp dụng công nghệ vẫn còn là những điểm cần được cải thiện. Vấn đề này đặt ra câu hỏi: làm thế nào để thu hút nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, từ đó tạo ra chuỗi cung ứng bền vững và hiệu quả.

4 Nhóm công tác PPP về Lúa gạo:

Vai trò, nhiệm vụ của khuyến nông cộng đồng trong Đề án 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp



Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam phát biểu tại Hội thảo

Ngày 15/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội thảo về vai trò, nhiệm vụ của khuyến nông, khuyến nông cộng đồng thực hiện đề án 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam;

lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Long An, Hậu Giang, Đồng Tháp; chuyên gia khoa học các viện, trường trong cả nước tham dự hội thảo. Các đại biểu đã thảo luận sâu về công tác phối hợp với hệ thống khuyến nông để triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải. Đồng thời làm rõ vai trò lực lượng khuyến nông, từ khuyến nông Trung ương cho đến khuyến nông cộng đồng cũng như những vướng mắc, bất cập trong hoạt động của lực lượng khuyến nông cộng đồng hiện nay.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh, đây là đề án rất lớn, để đạt được các mục tiêu đề ra, cần có sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ NN-PTNT với các Bộ, ngành Trung ương và đặc biệt là sự chủ động vào cuộc của các tỉnh vùng ĐBSCL. Trong đó hệ thống khuyến nông, đặc biệt là lực lượng khuyến nông cộng đồng đóng vai trò nòng cốt trong quá trình thực hiện, đồng hành cùng nông dân, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất, đào tạo tập huấn nâng cao năng lực và là cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp.

Hiện nay Ngân hàng Thế giới thống nhất mua tín chỉ cacbon trong đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp với giá khoảng 10 USD/tấn, 1 ha lúa nông dân có thêm thu nhập khoảng 100 USD từ việc bán tín chỉ carbon.

Mô hình trình diễn “Canh tác lúa thông minh, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL”

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Cần Thơ phối

hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Công ty Sài Gòn Kim Hồng, Công ty Bayer Việt Nam, Công ty VinaRice vừa tổ chức thực hiện mô hình trình diễn “Canh tác lúa thông minh, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL” tại hộ ông Lê Thanh Tùng ở ấp Thới Hiệp 2, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) với diện tích 3,2ha trong vụ lúa đông xuân 2023 - 2024, trong đó có 1,2ha thực hiện ruộng mô hình canh tác lúa thông minh. Diện tích còn lại 2ha làm ruộng đối chứng canh tác theo truyền thống.

Giống lúa sử dụng trong mô hình là giống lúa cấp xác nhận có chất lượng tốt do Công ty VinaRice cung cấp, phù hợp với cơ cấu giống của địa phương và nhu cầu xuất khẩu. Khâu gieo sạ áp dụng máy sạ cụm của Công ty TNHH TMDV Sài Gòn Kim Hồng nhằm giảm lượng giống so với tập quán hiện tại (từ 120 - 180kg/ha) xuống còn 40 - 60kg/ha. Tiếp theo, áp dụng kỹ thuật bón lót phân Đầu Trâu mặn - phèn đầu vụ và sử dụng phân bón chuyên dùng trên lúa theo công thức phân bón của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền để tăng hiệu quả sản xuất lúa.

Bên cạnh đó, mô hình áp dụng đồng bộ kỹ thuật sản xuất và biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) để giảm sử dụng thuốc BVTV, quản lý dịch hại theo quy trình giải pháp Much More Rice của Công ty Bayer Việt Nam vào sản xuất lúa; thực hiện kỹ thuật tưới nước ngập - khô xen kẽ để tiết kiệm nước và các kỹ thuật đồng bộ khác.



Qua đánh giá kết quả sản xuất, ruộng mô hình canh tác lúa thông minh đạt năng suất 9 tấn/ha, lợi nhuận trên 52 triệu đồng/ha. Còn ruộng đối chứng đạt năng suất 8,23 tấn/ha, cho lợi nhuận trên 41 triệu đồng/ha. Như vậy, ruộng mô hình giúp nông dân giảm chi phí, tăng năng suất, lợi nhuận tăng hẳn so với ruộng đối chứng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hợp chỉ đạo thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, ít phát thải gắn với tăng trưởng xanh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030



Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ ngành trung ương và địa phương, doanh nghiệp cần lưu ý 10 chữ để thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”, gồm: “Hết lòng, Tuân thủ, Linh hoạt, Hợp tác và Kiểm soát”.

Ngày 5/2, tại Kiên Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Phát triển bền vững một triệu hecta lúa chuyên

canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”. Các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành; cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tham dự

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, nổi tiếng với sản xuất lúa gạo, đang chứng kiến những bước tiến vững chắc hướng tới một nền nông nghiệp bền vững và thân thiện với môi trường. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Lê Minh Hoan, khu vực này đóng góp hơn 55% sản lượng lúa và 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước, đồng thời tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng triệu hộ gia đình. Các chương trình và dự án tiên tiến đã được triển khai, nhằm thúc đẩy sản xuất lúa gạo bền vững, tăng thu nhập cho nông dân, cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao khả năng cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Một bước tiến quan trọng khác là sự phê duyệt của Đề án “Phát triển bền vững một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”. Đề án này nhấn mạnh sự liên kết và hợp tác giữa người trồng lúa, Hợp tác xã và doanh nghiệp, hướng tới việc chuyển đổi phương thức canh tác lúa bền vững.

Đề án được triển khai thực hiện tại 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long: An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu, Trà Vinh, Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang và Vĩnh Long...

Sự phát triển này không chỉ là một tin tức tích cực cho ngành nông nghiệp Việt Nam mà còn là một minh chứng cho cam kết

6 Nhóm công tác PPP về Hóa chất nông nghiệp:



Cục Bảo vệ Thực vật và CroLife VN ký kết triển khai chương trình “Khung quản lý thuốc bảo vệ thực vật bền vững” năm 2024

Ngày 11 tháng 01 năm 2024 - Cục Bảo vệ Thực vật và Hiệp hội CroLife Việt Nam đã ký kết Kế hoạch hợp tác triển khai chương trình “Khung Quản lý Thuốc Bảo vệ thực vật bền vững” năm 2024 - đánh dấu năm đầu tiên hiện thực hóa các nội dung của khung hợp tác triển khai chương trình này giai đoạn (2023-2028) giữa Cục Bảo vệ Thực vật và CroLife Châu Á. Sự kiện có sự tham dự của ông Huỳnh Tấn Đạt - Cục trưởng Cục BVTV, Ông Đặng Văn Bảo - Chủ tịch CroLife Việt Nam, lãnh đạo các phòng thuộc Cục cùng các thành viên của Hiệp hội.

Việc ký kết chương trình hợp tác “Khung Quản lý thuốc Bảo vệ Thực vật bền vững” năm 2024 đánh dấu hai bên sẽ chính thức cụ thể hoá và triển khai các hoạt động theo khuôn khổ hợp tác

này. Các nội dung chính được thực hiện năm 2024 gồm: rà soát, đánh giá và kiện toàn hệ thống chính sách quản lý và sử dụng thuốc BVTV một cách khoa học, tiên tiến, hòa hòa với tiêu chuẩn quốc tế và quy định của các nước; đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp tiên tiến về thuốc BVTV; xây dựng các nền tảng, đào tạo, tập huấn và đổi mới phương thức tiếp cận nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm, an toàn và hiệu quả; đẩy mạnh truyền thông về vai trò của thuốc BVTV, ứng dụng các giải pháp mới và kết quả hợp tác giữa Cục và CroLife VN trong triển khai khung quản lý thuốc BVTV bền vững.

Kết quả dự kiến từ chương trình này sẽ góp phần vào việc phát triển năng lực ngành nông nghiệp, đảm bảo đạt được các mục tiêu trong chiến lược phát triển bền vững của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Điều này bao gồm việc chuyển giao kỹ thuật, đào tạo chuyên môn cho nông dân, cải thiện quản lý, thúc đẩy chuyển đổi số, và xây dựng đội ngũ chuyên gia hàng đầu.

ĐỘT PHÁ NÔNG NGHIỆP: ĐỀ ÁN 1 TRIỆU HA LÚA CHẤT LƯỢNG CAO, THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯ KÝ PSAV



Mạng lưới Đổi mới sáng tạo lương thực, thực phẩm Việt Nam (FIHV) sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng quy mô và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của ngành nông nghiệp Việt Nam, giúp đất nước trở thành một cường quốc nông nghiệp xanh, bền vững và ít phát thải.

Trong buổi tọa đàm vừa diễn ra vào ngày 30 tháng 1 năm 2024 tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của quan hệ đối tác công tư trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, ít phát thải gắn với tăng trưởng xanh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Buổi tọa đàm được đồng chủ trì bởi Bộ trưởng Lê Minh Hoan, ông Jaya Ratman - Đại sứ Singapore tại Việt Nam, ông Paavo Eliste - Giám đốc vùng Đông Á và Thái Bình Dương phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và lương thực của Ngân hàng Thế giới, cùng bà Beverley Postma - Giám đốc điều hành của Grow Asia.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã nêu rõ rằng để triển khai một dự án quy mô lớn như vậy, Việt Nam cần phải huy động nguồn lực và tiến bộ kỹ thuật. Trong đó, một công cụ quan trọng là “Mạng lưới Kết nối Đổi mới Sáng tạo

lượng thực, thực phẩm tại Việt Nam” (FIHV) được thành lập để kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế, thúc đẩy sử dụng công nghệ số để phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh. Bên cạnh đó, sự tham gia của các đối tác công tư, cùng với nỗ lực của các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng chính sách và tạo điều kiện thuận lợi, được Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh là yếu tố chính để thành công của Đề án. Ông Paavo Eliste của Ngân hàng Thế

giới cũng nhấn mạnh rằng việc triển khai dự án này mang lại tiềm năng lớn để thúc đẩy các hoạt động đổi mới và thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân.

Sự hỗ trợ từ các đối tác cùng với quan hệ đối tác công tư hiệu quả được coi là chìa khóa quan trọng đưa Đề án này thành công trong thời gian tới, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam.

DOANH NGHIỆP VỚI CHUYỂN ĐỔI XANH VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP



Ngày 31 tháng 1 năm 2024, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị toàn thể Nhóm công tác PPP năm 2023 trong khuôn khổ Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV). Với chủ đề “Doanh nghiệp với Chuyển đổi xanh và Đổi mới sáng tạo trong ngành nông nghiệp”, hội nghị đã thu hút sự tham gia đông đảo từ các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế.

Trong bài phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Hoàng Trung đã nhấn mạnh vai trò đặc biệt của ngành nông nghiệp trong sự phát triển toàn diện của Việt Nam. Với tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua và kim ngạch xuất khẩu ngày càng tăng, Việt Nam không chỉ là một trong những quốc gia hàng đầu về sản xuất nông nghiệp mà còn là một trong năm quốc gia vượt mốc giảm phát thải cacbon theo mục tiêu đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC).

Điều này thúc đẩy Chính phủ Việt Nam cam kết mạnh mẽ tại COP26 về việc đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Để thực hiện cam kết này, việc chuyển đổi sang một nền nông nghiệp sinh thái, hướng tới trung hòa cacbon và bảo vệ an ninh lương thực trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Một bước quan trọng trong hành trình này là việc Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Mạng lưới Đổi mới sáng tạo lương thực, thực phẩm tại Việt Nam (FIHV) vào tháng 12 năm

2023. Đề án này không chỉ nhằm mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh và bền vững mà còn đảm bảo sự minh bạch, trách nhiệm và bền vững trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp cũng đã chia sẻ những mô hình thành công trong việc áp dụng đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh và phát thải thấp. Đặc biệt, ông Bino Jacob, Giám đốc điều hành Nestlé Việt Nam và bà Beverly Postma, Giám đốc điều hành Grow Asia, đã lên tiếng để đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong việc đảm bảo an ninh lương thực và giảm phát thải cacbon.

Kết thúc hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Trung đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp. Ông hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quý báu này trong hành trình đưa ngành nông nghiệp Việt Nam vươn tầm quốc tế và góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Hội nghị đã khẳng định rằng, chỉ thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế, mục tiêu của Việt Nam trong việc xây dựng một nền nông nghiệp xanh và bền vững mới có thể trở thành hiện thực.

DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ QUỐC GIA: KINH DOANH BAO TRÙM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ HỆ THỐNG THỰC PHẨM

Sáng ngày 15/3/2024, Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Diễn đàn đầu tư quốc gia: Kinh doanh bao trùm trong lĩnh vực Nông nghiệp và Hệ thống Thực phẩm.

Diễn đàn đầu tư quốc gia cho doanh nghiệp kinh doanh bao trùm trong lĩnh vực nông nghiệp hướng tới các mục tiêu sau: Để chia sẻ kiến thức thực tiễn và công cụ sẽ giúp các doanh nghiệp kinh doanh bao trùm được công nhận, tiếp cận tài nguyên và tăng cường tác động của họ; Mang đến cơ hội kết nối giữa các nhà đầu tư, cơ quan Chính phủ, đối tác phát triển và doanh nghiệp; Giới thiệu các mô hình kinh doanh bao trùm trong lĩnh vực nông nghiệp và hệ thống thực phẩm ở Việt Nam và quốc tế.

Tại Phần 1 Bối cảnh kinh doanh bao trùm ở Việt Nam, Bà Nguyễn Cẩm Thúy - Điều phối viên PSAV vinh dự được là người điều hành phiên thảo luận. Thảo luận nhóm tập trung vào những thách thức và cơ hội mà các nhà đầu tư phải đối mặt và tìm kiếm triển vọng trong kinh doanh bao trùm (IB) cũng như tầm quan trọng của việc thúc đẩy kinh doanh bao trùm trong các lĩnh vực nông nghiệp và hệ thống thực phẩm ở Việt Nam.

Để đáp ứng các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững, khu vực tư nhân sẽ đóng vai trò lớn. Doanh nghiệp kinh doanh bao trùm là các doanh nghiệp: “cung cấp hàng hóa, dịch vụ và sinh kế trên cơ sở khả thi về mặt thương mại, ở quy mô lớn hoặc có thể mở rộng, cho những người có thu nhập thấp bằng cách họ trở thành một phần của chuỗi giá trị trong hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp với tư cách là nhà cung cấp, nhà phân phối, nhà bán lẻ hoặc khách hàng.”

Vào sáng ngày 15 tháng 3 năm 2024, Cục Phát triển Doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì Diễn đàn



đầu tư quốc gia với chủ đề “Kinh doanh bao trùm trong lĩnh vực Nông nghiệp và Hệ thống Thực phẩm”. Sự kiện này là một nỗ lực nhằm thúc đẩy sự công nhận, tiếp cận nguồn lực và tăng cường ảnh hưởng của các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình kinh doanh bao trùm trong ngành nông nghiệp.

Diễn đàn đã đặt ra ba mục tiêu chính: chia sẻ kiến thức và công cụ hữu ích cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện kết nối giữa nhà đầu tư, cơ quan chính phủ, đối tác phát triển và doanh nghiệp, và giới thiệu các mô hình kinh doanh bao trùm thành công từ Việt Nam và quốc tế. Trong phần đầu của diễn đàn, Bà Nguyễn Cẩm Thúy, Điều phối viên PSAV, đã dẫn dắt phiên thảo luận, nơi mà các thách thức và cơ hội cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bao trùm được bàn luận sâu rộng.

Điểm nhấn của diễn đàn là sự nhấn mạnh vào vai trò của khu vực tư nhân trong việc đạt được các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững. Các doanh nghiệp kinh doanh bao trùm, được định nghĩa là những doanh nghiệp cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho người có thu nhập thấp thông qua việc họ trở thành một phần của chuỗi giá trị doanh nghiệp, được kỳ vọng sẽ đóng góp lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của Việt Nam.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRONG THỜI GIAN TỚI

- Tổ chức Hội thảo “Hợp tác công tư (PPP) phục vụ triển khai Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp” dự kiến vào đầu tháng 4 năm 2024. Hội thảo do Nhóm công tác PPP về Lúa gạo chủ trì với mục tiêu: Nhằm xác định vai trò, vị trí của khối công và khối tư trong triển khai Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp (Đề án); Đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách, cơ chế hợp tác giữa các bên; Chia sẻ, giới thiệu quy trình, công nghệ, sản phẩm, mô hình và Kế hoạch phối hợp của một số đối tác phục vụ triển khai Đề án.

- Tổ chức tham quan thực địa các mô hình áp dụng thành công giải pháp xanh thích ứng với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp tại Tây Nguyên (tập trung vào cà phê, cà phê tiêu, rau quả và khoai tây). Dự kiến tổ chức tháng 6/2024 tại Gia Lai và Đắk Lắk.

- Tổ chức Tập huấn tăng cường áp dụng kinh tế tuần hoàn trong chuỗi cà phê tại Sơn La, dự kiến tổ chức vào tháng 4/2024;

- Tổ chức Tập huấn tăng cường áp dụng kinh tế tuần hoàn trong chuỗi lúa gạo, dự kiến tháng 4/2024 tại Cần Thơ;

- Tổ chức Hội đồng trường nhóm Nhóm công tác PPP Cà phê ngành hàng thuộc Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) dự kiến tổ chức vào Quý II/2024. Cuộc họp sẽ tập trung thảo luận và đưa ra các định hướng phát triển của nhóm PPP cà phê trong thời gian tới bao gồm: Tác cơ cấu nhóm; sự tham gia của nhóm với đề án Mạng lưới đổi mới sáng tạo lương thực thực phẩm tại Việt Nam (FIH-V).

1. Quyết định 431/QĐ-BNN-TT năm 2024 phê duyệt “Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030” (Gồm các cây: cà phê, cao su, chè, điều, hồ tiêu, dừa) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định sẽ có hiệu lực kể từ ngày: 26/01/2024



Scan mã QR để xem toàn văn Quyết định

2. Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV

Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025



Scan mã QR để xem toàn văn văn bản

3. Thông tư 01/2024/TT-BNNPTNT bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/03/2024



Scan mã QR để xem toàn văn Thông tư

4. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT năm 2024 hợp nhất Thông tư quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Văn bản được ban hành ngày 25/01/2024



Scan mã QR để xem toàn văn văn bản

5. Quyết định 467/QĐ-BNN-TT Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn quốc năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31/01/2024



Scan mã QR để xem toàn văn văn bản

Thông tin liên lạc

VĂN PHÒNG BAN THƯ KÝ ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG (PSAV)

Phòng 102, Nhà B4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 3771 3071 | **Email:** psav.office@psav-mard.org.vn | **Website:** psav-mard.org.vn